



## ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในพิธีรับมอบสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติด้านการยกระดับเกษตรกรกรม  
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และบริหารจัดการน้ำชุมชน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ

“นโยบายรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติด้านการยกระดับเกษตรกรกรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และบริหารจัดการน้ำชุมชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ “การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน เพื่อปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการยกระดับผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” โดยมี รมว.กษ. รมว.ทส. รมว.มท. ปลัด กษ. ปลัด ทส. ปลัด มท. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตัวแทนกลุ่มสภาเกษตรกรแห่งชาติ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอท็อป และกลุ่มการบริหารจัดการน้ำชุมชนเข้าร่วมงานดังกล่าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ๑. สรุปคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี

นรม. ได้กล่าวปาฐกถาขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมงานในวันนี้ และได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปปรับปรุงนโยบาย พร้อมทั้งได้อธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลระดับประเทศ (Big Data) โดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมากขึ้น เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่วางไว้สู่แนวทางปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การประยุกต์ในด้านต่าง ๆ และมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Big Data for Local Economy) และเร่งเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ TP Map เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับหน่วยงานแต่ละจังหวัดและผู้มีส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา Application ให้มีความทันสมัย การจัดทำเครื่องมือสำหรับเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการเครื่องมือสำหรับทำการเกษตร โดยนำเกษตรกรประณีตมาใช้ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตสูง ลดทุนเกษตรกร นำเทคโนโลยีง่าย ๆ เข้ามาใช้ ทำให้ชุมชนสามารถผลิตปัจจัยการผลิตได้เอง การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร รวมถึงเรื่องค่าเช่าที่นาที่เรียกเก็บค่าเช่าเกิน

/ที่กฎหมาย...

ที่กฎหมายกำหนดไว้ หากพบให้แจ้งส่วนราชการเพื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาและต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว การบริหารจัดการน้ำชุมชนต้องทำให้ถูกวิธีและสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนและเร่งทำแผนที่น้ำชุมชนทุกระดับตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด การบริหารจัดการขยะให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะแบบเบ็ดเสร็จบนพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ในชุมชน สร้างวินัยเน้นการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เช่น การนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เป็นต้น โดยมีการกำหนดเป้าหมายและระบุพื้นที่ในการนำแนวคิดไปปฏิบัติและใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการคิดการทำและสร้างประโยชน์ด้วยตนเอง เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ตลอดไป

๒. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ลำดับที่	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	นโยบายรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.	<u>การส่งเสริมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี</u> ให้ กษ. ร่วมกับ วท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อร่วมกันแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเกษตรให้สามารถใช้เครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนผลิตปุ๋ย ชีวภัณฑ์ ทดแทนสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูธรรมชาติ เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการเกษตร และนำเทคโนโลยีอย่างง่ายมาใช้	กษ./ วท.	๖.๑๕	๒
๒.	<u>การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP</u> ให้ พณ. ร่วมกับ กก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP การออกแบบผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเชื่อมโยงโดยนำผลิตภัณฑ์ OTOP ไปวางจำหน่ายตามเส้นทางท่องเที่ยวต่าง ๆ	พณ./กก.	๖.๑๗	๒

ลำดับที่	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยุทธศาสตร์ ชาติ
๓.	<p><u>การจัดทำฐานข้อมูลที่บูรณาการในทุกด้าน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศ</u></p> <p>ให้ ดศ. ร่วมกับ กษ. ทส. มท. วท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data เช่น ปริมาณน้ำ ปริมาณการใช้ปุ๋ย ข้อมูลประชากร ข้อมูลทางด้านอาชีพ เป็นต้น นำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การบริหารจัดการน้ำของชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น รวมถึงการใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้แก่ ชุมชน ข้าราชการระดับท้องถิ่น นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป</p>	ดศ./ กษ./ ทส./ <u>มท.</u> / วท.	๖.๑๘	๖
๔.	<p><u>การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ</u></p> <p>ให้ กษ. ร่วมกับ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) สร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างถูกวิธี และเร่งจัดทำแผนที่น้ำชุมชนทุกระดับตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด</p> <p>๒) ออกแบบและจัดทำแผนที่การเกษตร (Agri Map) ให้ขยายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อการบริหารจัดการน้ำทั้งในพื้นที่และนอกเขตชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เป็นต้น</p>	กษ./ <u>มท.</u>	๙.๔	๕

ลำดับที่	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยุทธศาสตร์ ชาติ
	๓) เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับ ฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำดังกล่าว พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกี่ยวกับแนวทาง การเพาะปลูกพืชตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และปริมาณน้ำของแต่ละพื้นที่ เช่น การแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง ต้องวางแผนการปลูกพืช เป็นต้น			
๕.	<u>การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ เกินค่ามาตรฐาน</u> ให้ กอ.รมน. ร่วมกับ อก. คค. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เร่งบูรณาการแก้ไขสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM ๒.๕ เกินค่ามาตรฐานที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน อาทิ การตรวจสอบ การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การเข้มงวดตรวจจับรถควันดำ การควบคุม ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง การควบคุมการเผาในที่โล่ง เป็นต้น และรณรงค์ให้ประชาชนลดการปล่อยมลพิษ	กอ.รมน./ อก./ คค.	๙.๕	๕

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ  
ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ  
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กนย. สลน.

ศรีสุภาวงศ์, ธนัย สุรปรายงาน/  
สวกัทธ์ ทานรายงาน  
พูลสุข ตรวจรายงาน